
  

 

 
 
 

  
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

       
    
     

   
     

     
    
   

  
   

    
  

      
     

 
 

    
    

    
     

 
 

 
 

     
    

 
 

  

  
        

 

  
           

 
 
      
      
         

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Council 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 
Dydd Mercher, Ionawr 18fed 2023 

(Microsoft Teams) 

NODIADAU 

PRESENNOL: Keith Maher (Pen Y Dre High) - Cadeirydd 
Sarah Hopkins (Bendigaid Carlo Acutis) 
Owen Morgan (Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa) 
Rhiannon Stephens-Davies (Ysgol Arbenig Greenfield) 
Ryan Morgan (Parneriaeth Ddysgu Taf Bargoed) 
Simone Roden (Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen) 
David Anstee (Ysgol Y Graig) 
Stuart James (Afon Taf) 
Sue Walker (Cyfarwyddwr Addysg) 
Steve Jones (Prif Swyddog Cyllid) 
Laurence Matuszczyk (Ysgol Gynradd Trefedward) 
Paul Phillips (Pen-Y-Dre ) 
Mike O’Neill (Pen Y Dre ) 
Cynghorydd A Barry (Aelod Cabinet dros Lywodraethu ac Adnoddau) 

HEFYD YN BRESENNOL : Joanna Lewis (Rheolwr LMS) 
Ian Kent (Cyfrifydd Addysg) 
Gary Winston (Clerc i’r Fforwm) 
Cynghorydd Michelle Jones (Arweinydd Portffolio Addysg) 

YMDDIHEURIADAU AM 
ABSENOLDEB: 

Sarah Townsin (Ysgol Coed Y Dderwen) 
Anthony Lewis (Pennaeth Cynllunio a Gwella Ysgolion) 

Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

1. Croeso 
Croesawodd y cadeirydd bawb a diolch iddynt am eu presenoldeb. 

2. MUNUDAU 
Cytunwyd bod cofnodion Cyfarfod y Fforwm canlynol fel cofnod cywir. 

• Tachwedd 15fed – Fforwm Cyllid Ysgolion 
• 16th December - Fforwm Cyllid Ysgolion 
• 10th January - Grwp Gwaith Fforwm Cyllid Ysgolion 

Page 1 of 5 



  

 

  

      
      

        
        

   
 

       
        
     

 
     

       
         

 
        

             
  

 

       
            

       
        
       

 
         

       
 

          
           

 
            

 
 

             
 

              
 

           
 

    
 
 

   
            

         
       

 

Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

3. Materion yn codi o’r cofnodion 
3.01 Tachwedd 15fed - Caffael 

LM: Codais y mater o arfod cael rhif adnabod ar gyfer pob darparwr ac rydyn ni angen 
gwybod pryd maent wedi eu hychwanegu i’r rhestr ac eisiau hyn gael ei gofnodi 
ac i rywun edrych iddo. 

3.02 Tachwedd 15fed - Lles Emosiynol 
LM: Oedd e-bost wedi ei anfon i ysgolion? 
SW: Oes, ond rydym yn aros am fwy o wybodaeth. 

3.03 Rhagfyr 16eg -Setliad Refeniw 
Nodwyd y dylai’r pwynt cyntaf nodi cynnydd Merthyr Tudful yw 7.0%. Cyfartaledd Cymru 
gyfan yw 7.9% a Merthyr Tudfulyw y 18fed isaf yng Nghymru. 

MO’N: Oes yna fwy o wybodaeth am y pecyn ymddeoliad cynnar? 
SJ: Mae penderfyniad wedi ei wneud a bydd hyn yn cael ei gyfathrebu i bob aelod o 
staff cyn bo hir. 

4. AAY – Pontio Cyllid Fformiwla CDU 
Esboniodd IK bod model i gefnogi’r pontio o gyllid ADY a chyflwyniad CDU wedi ei ystyried gan y 
grwp gwaith. Roedd y model arfaethedig yn edrych ar ffigyrau ADY am y tair blynedd diwethaf ac y 
byddai y ffigwr ar gyfer y flwyddyn uchaf yn cael ei defnyddio ar gyfer 2023/2024. Byddai hyn yn 
golygu na fyddai unrhyw ysgol yn gweld lleihad mewn cyllid. 

KM: Mae hwn i’w weld fel dull synhwyrol a phragmataidd, mae’r newid i CDU yn broses galed ac 
mae model sy’n diogelu ysgolion i’w weld yn deg. 

RM: Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gweld lleihad mewn cylllid i bob Ysgol ond rydym ni’n 
gweld cynnydd i rai ysgolion. Mae angen i’r ALl fonitro hyn yn y Data PLASC diweddaraf. 

DA: Mae fy Ysgol i yn dangos cynnydd, ond mae’n debyg bod problem gyda SIMS, ac mae rhywun 
yn edrych arno. 

SR: Dylai fod yn is ond mae’r angen mewn ysgolion yn cynyddu felly efallai na fydd yn syml. 

OM: Oes angen i ni ailystyried o soes gwallau yn SIMS, efallai bod ysgolion yn elwa oherwydd 
camgymeriad? 

IK: Gallwn ni ailymweld a ffigyrau ac addasu, o soes angen, ond ydych chi’n hapus gyda’r model? 

Penderfynwyd i dderbyn y model pontio a gyflwynwyd. 

5. Gostyngiad Cyllideb 2023/2024 
KM: Byddwch i gyd wedi derbyn e-bost yn amlinellu y gostyngiad yng nghyllideb pob Ysgol y 

gallwn ei ddisgwyl o ganlyniad i’r gostyngiad o 5.15% i gyllidebau 2023/2024. Fe fydda i yn 
gofyn i Ian ddarparu mwy o wybodaeth ac ateb cwestiynau. 
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Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

IK: Fe gyflwynom ni ddau fodel i’r Grwp Gwaith ar sut i arbed £2.5 miliwn o gyllidebau ysgolion. 
Dosbarthwyd y wybodaeth ar sail y model a oedd yn well gan y Grwp Gwaith sef toriad o 
5.15% o gyllideb bob ysgol ar wahan i gyllid CAD(LRB). Roedd yr opsiwn arall yn seiliedig ar 
nifer disgyblion a fyddai yn golygu bod rhai ysgolion wedi gweld mwy o doriad na eraill. 

LM: Allwch chi esbonio sut mae nwy yn cael ei gaffael? 
IK: Mae gan yr ALl gontract caffael am wasanaethu nwy, sy’n cael ei ddiweddaru’n fisol yn 

seiliedig ar bris presennol. Hyd yn hyn rydym wedi derbyn 82% o’n hangen am y flwyddyn 
nesaf ond bod 18% yn dal ar ol i’w brynu sy’n golygu y bydd y pris contract terfynnol yn 
wahanol i’r hyn ydyw heddiw. 

LM: Felly, mae’r fformiwla newydd yn cynnwys y ffigyrau newydd hyn? 
IK: Ydyn,mae gennym fodel sy’n seiliedig ar amcangyfrif o’r gost a’r defnydd disagwyliedig i 

ysgolion. 

RSD: Byddai Opsiwn 2 wedi bod yn well i mi, ond gallaf weld bod Opsiwn 1 yn decach i bob Ysgol. 
Mae fy nghyllid i yn seiliedig ar nifer y staff cynorthwyol sydd angen arnom a diogelwch ein 
disgyblion, a gall y toriadau hyn olygu fy mod yn gorfod dod yn o li geisio mwy o gyllid. 

SH: Bydd yn cael effaith sylweddol iawn ar ein darpariaeth addysgol, mae ysgolion wedi 
gweithio’n gale di weithredu CDCS, ac mae angen i bobl sylweddoli bod hyn yn cael effaith ar 
ein gallu i gyflawni hyn, ac mae’n rhywbeth i’w boeni yn ddifrifol. 

SR: Rydym yn anfon y neges anghywir os ydym yn derbyn hyn ac yn colli staff er mwyn mantoli’r 
gyllideb. Dylen ni gyd fynd i sefyllfa o ddiffyg ariannol a fyddai’n anfon neges gryfach. 

PP: Fel rhywun sydd tu allan i’r gwasanaeth addysg, dwi’n ei weld yn rhyfedd ein bod ond yn 
cynllunio flwyddyn o flaen llaw. Rydw i wedi bod yn gweithio ar y Panel Adolygu Cyllid ADY 
ac rydym i gyd wedi cytuno na ddylem ni weithredu cyllido llai. Yn wleidyddol, bydd rhaid 
gweld os bydd yr un blaid wleidyddol mewn grym ac a fydd newid yn y feddylfryd ac 
arwain at fwy o gyllid. Os ydym yn cael gwared ar staff nawr a mae’r sefyllfa ariannol yn 
gwella, byddwn eu hangen yn ol, beth fydd yn digwydd wedyn? Pan rydym yn gosod ein 
cyllideb am y flwyddyn nesaf, allwn ni ei ystyried fel mesur dros dro a chynllunio ar ei 
gyfer? 

AB: Mae hi’r sefyllfa mwyaf annodd, ac fel Cabinet rydym wedi edrych ar y sefyllfa eto ac angen 
amddiffyn ein gwasanaethau llinell flaen a ni oedd y 18fed allan o’r 22 awdurdod lleol yng 
Nghymru yn lefel y cynnydd ac fe gafodd yr ardaloedd mwyaf cyfoethog y wlad y cynnydd 
mwyaf, sydd ddim yn deg ac mae angen adolygu hyn at y blynyddoedd nesaf. Yn dilyn 
cyfarfod neithiwr, teimlwyd y gallen ni fod yn gwneud mwy dros ysgolion ac rydym yn edrych 
ar opsiwn i leihau y toriad o £2.5 miliwn i ysgolion. Alla id dim rhoi mwy o fanylion ar hyn o 
bryd, ond rydyn ni’n obeithiol, a byddwn ni’n dod yn ol atoch pan fydd mwy o wybodaeth 
gennym ni. 

LM: Rydw i’n cydsynio gyda sylwadau y Pennaethiaid a gwybodaeth AB. Mae fy sylwadau 
blaenorol am y gwastraff arian rydym yn ei dalu i gontractwyr yn fwy perthnasol nag erioed, 
ond all ai ddim cytuno i doriadau i gyllidebau ysgolion. 
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Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

MJ: Dydyn ni ddim eisiau torri mwy o gyllideb ysgolion am ein bod yn gwybod pa mor bwysig 
ydyn nhw, rydyn ni’n gweithio’n gale di ddod o hyd i ffyrdd eraill o arbed arian a dwi eisiau 
dweud ein bod are ich ochr chi ac yn gwneud ein gorau. 

KM: Diolch i bawb am eich sylwadau heddiw. Mae’r Cyngor wedi eu rhoi mewn sefyllfa 
amhosib am mae’r materion am sut mae Llywodraeth Cymru yn cyllido yn gywir. Mae’n 
amlwg y bydd y lefel toriadau y sonnir amdanynt yn cael dylanwad sylweddol ar safonau a 
lles yn ein hysgolion ac rydym yn gobeithio y bydd ein pryderon gwirioneddol yn cael eu 
clywed. Oes angen trafodaeth pellach ar yr eitem? 

GW: Rydyn ni angen cytuno ar fodel ar gyfer gweithredu unrhyw doriadau a gall y lefel toriadau 
eu gweithredu ar y model. 

JL: Dwi’n cytuno gyda GW ac rydyn ni angen penderfyniad ar y model heddiw. 

SR: Ydyn ni wedi ystyried pob ffordd o arbed arian? Alla i gynnig Consortiwm Canolbadth y De 
- rydyn ni’n gwario llawer o arian ar y gwasanaeth hwn, ac mae angen i ni werthuso os 
ydyn ni’n cael gwerth am arian. 

SW: Mae hyn yn dipyn o beth i’w wneud. 

KM: Alla i symud i bleidleisio ar y model arfaethedig yn seiliedig ar % o doria di bob ysgol. 

Cytunwyd ar y model. 

6. Cyfarfodydd nesaf 
Cytunwyd ar y cyfarfodydd canlynol: 

Fforwm Cyllid Ysgolion 
Dydd Llun, Mawrth 14eg am 10am 
Dydd Mawrth, Gorffennaf 11eg am 10am 

Grwp Gwaith Fforwm Ysgolion 
Dydd Mawrth, Ionawr 31ain am 10am 
Dydd Mercher, Ionawr 29ain am 10am 
Dydd Mawrth, Mai’r 9fed am 10am 
Dydd Mawrth, Mehefin 20fed am 10am 

7. Unrhyw fater arall 
LM: Alla i gynnig ar gyfer cyfarfod arall ein bod yn trafod y drefniadaeth o wneud taliadau 

allan o gyllideb ysgolion gan bod dal materion gyda taliadau heb eu hawdurdodi yn 
cymryd lle? 

KM: Diolch, fe wna i gymryd cyngor os yw hyn yn fater y gallwn ei drafod. 

JL: Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd a gallwn fwydo gwybodaeth yn ol atoch. 

AB: Gall fod yn ardal ble gall Gweithdy Caffael Ysgolion fod yn addas. Rydym wedi eu cynnal 
yn yr Awdurdod Lleol yn y gorffennol ac maent wedi bod yn ddefnyddiol. 

Page 4 of 5 



  

 

  

           
          

 
              

 
         

               
         

   

 

Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

PP: 

AB: 

KM: 

Mae’n rhywbeth gwerth ei ystyried ac os gallwn ni ddod o hyd i ddull caffael adnoddau a 
gwasanaethau sy’n rhatach bydd o fud di ni gyd. 

Fe siarada i gyda Sue Walker a’r adran Caffael i weld sut gellir symud ymlaen gyda hyn. 

Ar adeg mor heriol mae’n werth ymchwilio i hyn. Ga i ddiolch i’r Cynghorwyr, Swyddogion, 
Pennaethiaid a Chadeiryddion am eu gwaith caled yn ystod yr adeg heriol hwn a bydd mwy 
o gyfarfodydd yn cael eu cynnal o soes angen i dderbyn diweddariadau am y toriadau i 
gyllidebau ysgolion. 
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